

TIN GIÁO HỘI

ĐGH KÊU GỌI CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÁC TU HỘI SỐNG NGOÀI ĐỜI HÃY HÀNH ĐỘNG VÀ TRỞ THÀNH LỜI CHÚA.

(Đài Vatican) Hôm nay Thứ Bảy ĐGH Phanxicô đã nhắc nhở thành viên của các tu hội sống ngoài đời về vai trò tiên tri của họ trong thế giới này, đặc biệt là hãy ở lại và hành động theo Lời Chúa mà họ đã được nghe. Trong thông điệp gửi Hội Nghị của các Tu Hội Sống Ngoài Đời của Ý (Italian Conference of Secular Institutes), được tổ chức tại Roma vào ngày 28 tháng Mười, 2017 với chủ đề “Bên lề và ở giữa các tu hội sống ngoài đời: Những câu chuyện về nỗi khát khao và lời tiên báo cho Thiên Chúa và nhân loại.”. Chúng ta cũng cần biết rằng một tu hội sống ngoài đời là một tu hội gồm những người được thánh hiến, chuyên tâm loan truyền Tin Mừng và sống theo ba lời khấn trong sạch, khó nghèo và vâng lời. Họ sống giữa thế tục ngoài đời chứ không ở trong các tu viện hay cộng đoàn như những tu hội tôn giáo khác. Đây là những cuộc sống thánh hiến được công nhận theo luật của Giáo Hội (Code 710-730).

Hành động chứ đừng nói.

ĐGH Phanxicô đã nói với các thành viên tham dự rằng công tác rao truyền của họ gồm việc nhận ra những gì Thiên Chúa đã nói cho thế giới, trong khi mà “nói” có nghĩa là hành động chứ không phải dùng lời. Đây là điều rất cần trong thời đại của chúng ta hiện nay, khi mà những khó khăn có khuynh hướng làm cho con người muốn tách riêng mình ra với những tiện nghi trong một môi trường thoải mái, an toàn và rút lui ra khỏi thế giới. Nhưng “chỗ của các con” là “ở lại” với sự hiện diện để biến đổi của Tin Mừng. Ngài cũng biết rằng con đường này quả là khó khăn, nhưng cam đoan với các tham dự viên rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với họ.

ĐGH Phanxicô nói rằng ơn gọi và sứ mạng của họ là nhận biết không chỉ những gì xung quanh mình, những gì nhìn thấy, mà đi vào chiều sâu hơn, nhưng cũng khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Nói một cách khác, nhận biết về thế giới này với trái tim bao lao của Thiên Chúa.

Năm thái độ tâm linh.

Trong chiều hướng này, ĐGH Phanxicô đề nghị năm thái độ tâm linh. Phải cầu nguyện luôn để gắn bó với Thiên Chúa và lắng nghe Lời Ngài. Phải biết phân biệt để biết việc gì cần và việc gì thứ yếu. Giống như Chúa Giêsu, cần chia sẻ với

mọi người ngay cả trong thời gian khó khăn và tăm tối nhất. Không bao giờ để mất niềm tin và lòng cam đảm, biết nhìn thấy điều tốt lành trong mọi sự. Và cuối cùng nên đem niềm cảm thông của Chúa Kitô cho thế giới và mọi người, với sự tự do và đam mê như muối và men cho thế giới.

ANH GIÁO TUYÊN BỐ CHẤP NHẬN TUYÊN NGÔN VỀ CÔNG CHÍNH HÓA CỦA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH LUTHER

Một nghị quyết của Hội đồng tư vấn Anh giáo đã đồng ý chấp nhận Tuyên Ngôn về Công Chính Hóa của Công Giáo và Tin Lành Luther. Việc chấp nhận này sẽ diễn ra một cách chính thức trong một buổi cầu nguyện tại tu viện Westminster vào ngày thứ Ba 31 tháng 10. Đó là ngày Giáo Hội Anh Giáo kỷ niệm 500 năm việc Martin Luther đóng đinh 95 luận văn chống Giáo Hội Công Giáo trước cửa nhà thờ Các Thánh tại Schlosskirche thuộc xứ Wittenberg, bên Đức.

Hành động của Luther đã mở đầu cho phong trào Cải Cách, dẫn đến những hành động đẫm máu và bạo lực chống lại người Công Giáo, hình thành nên Tin Lành Luther và sau đó là cơ man các hệ phái Kitô khác.

Những cuộc đối thoại thần học giữa Công Giáo và Tin Lành Luther đã bắt đầu từ năm 1967, nghĩa là liền sau khi bế mạc công đồng Vaticanô II. Sau những đối thoại đại kết không một mối giữa Hội đồng Giáo hoàng Hiệp Nhất Kitô Giáo và Liên đoàn Thế giới Luther, một Tuyên bố chung về Công Chính Hóa đã được đưa ra vào năm 1999. Thỏa thuận này mở đường cho một mối quan hệ gần gũi hơn giữa người Công Giáo và người Tin Lành Luther, mà đỉnh cao là sự tham gia của Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi cầu nguyện chung tại Malmo, Thụy Điển, năm ngoái khi Tin Lành Luther bắt đầu những hoạt động đánh dấu 500 năm cuộc cải cách Tin Lành.

Bản Tuyên Ngôn được ký kết giữa Giáo Hội Công Giáo với Liên đoàn Luther thế giới. Liên đoàn này không thay mặt cho toàn thể các Giáo hội Tin Lành phát sinh từ phong trào Cải cách vì thế nhiều hệ phái Tin Lành vẫn chưa chấp nhận Tuyên Ngôn này. Sau 18 năm kể từ Tuyên Ngôn được công bố, Anh Giáo mới chính thức chấp nhận.

xin đọc các tin trên Website: vncatholic.net



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XXXI QUANH NĂM • NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2017

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch:	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:	A. Lâm Tùng Sơn	714-204-7941
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
Tổng Thư Ký	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
PT Tổng Thư Ký	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Lê Thị Thái	714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2, 6, 8, 10, 12 & lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toán & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120
Trao Minh Thánh Chúa: Xin liên lạc ban Thường Vụ

Cộng Đoàn
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh

714-776-0075
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền 714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn 714-249-0502
Giúp Lễ: Paul Lâm 714-579-5857

Phụ Huynh Học Sinh:
Chị Anne Marie Nguyễn 714-260-3081

Thiếu Nhi Thánh Thể:
Trưởng Christina Vũ 714-478-9983

Ca Đoàn Hương Việt:
Anh Nguyễn Ngọc Diệp 909-595-5237

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincedanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org • Anh Trần Ngọc Khuyển email: admin@cddmmtanaheim.org

CN XXXI TN / A
Bài đọc 1 : (Mt 1: 14b- 2:2b.8-10). Bài đọc 2 : (1 Tx 2: 7-9,13). Tin Mừng : (Mt 23:1-12)

KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ

Nguyên nhân của rất nhiều lỗi lầm trong thế giới hôm qua cũng như hôm nay là việc không nhất quán giữa lời nói và hành động: nói mà không làm. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã phê phán mạnh mẽ các kinh sư và những người Pharisiêu là những người giả hình; và nhân đó, Ngài đưa ra cho chúng ta một bài học sống khiêm nhường và phục vụ.

Đối với người giả hình, bên ngoài, họ tỏ ra là những người tốt lành, thánh thiện, gương mẫu, nhưng bên trong, họ chẳng ra gì; vì lời nói của họ không đi đôi với việc làm: “ Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói, thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn đựng ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.” Rồi trước mặt kẻ khác, họ tỏ ra mình là người cao trọng hơn kẻ khác. “ Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ rập-bi”.

Ngược lại, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cách sống mới: “ Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ rập bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em (Xin xem tiếp trang sáu)

KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ

Tiếp Theo

cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em". Như thế, địa vị của mỗi người trong Nhà Thiên Chúa là đồng đều, vì tất cả là anh em. Tất cả chúng ta chỉ có một Cha, một Thầy, một vị Lãnh Đạo. Nhiệm vụ của chúng ta trong Nhà Thiên Chúa là tôn kính Thiên Chúa và phục vụ anh em. Ai được Thiên Chúa trao cho quyền giáo huấn thì hãy thực hành quyền ấy trong tinh thần phục vụ. Những mối liên kết mà Thiên Chúa muốn đặt giữa những chi thể trong Thân Thể Ngài, là để phục vụ cho sự hiệp nhất và sứ mạng của Hội Thánh.

Tâm lý chung của con người là thích được người khác đề cao, được nể phục, thích phô trương những thành tích, khả năng của mình bằng cách hạ bệ người khác, thích được phục vụ, thích có uyên lực hay địa vị trong xã hội hay Giáo hội. Chúa không chê trách chức vụ hay địa vị trong các tập thể xã hội hay tôn giáo, nhưng từ những địa vị, chức vụ ấy thay vì khiêm tốn và phục vụ thì người ta lại lợi dụng chúng để khoe khoang, kiêu ngạo. Có lẽ vì chưa thực sự tự tin vào chính bản thân mình, nên chúng ta mới cố gắng tìm cách phô trương vỏ bọc bên ngoài để phủ lấp những thiếu sót bên trong. Không chân thành với chính bản thân mình, chỉ là giả dối.

Thầy Tăng Tử nói với đức Khổng Tử: Tôi biết nhà thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm được. Nhà thầy thấy người ta có được một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là nhà thầy dễ tính; thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ganh tị; nghe thấy điều gì phải, thì nhất quyết làm, rồi sau mới nói, thế là nhà thầy chịu khó. Nhà thầy là người dễ tính, là người không ganh tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của nhà thầy mà chưa có thể làm được." (Cổ Học Tinh Hoa, Tuyết Uyển)

Tất cả Giáo Hội, từ giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân đều phải bình tâm suy nghĩ lại cách sống của mình: chúng ta đã sống khiêm nhường và phục vụ Thiên Chúa và anh em theo lời Thầy Giêsu dạy chưa hay vẫn sống theo nếp sống cũ của các luật sĩ và người Pharisiêu! Hãy luôn nhớ rằng: " Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ

xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên." Sống chân thật, khiêm nhường và phục vụ là bản chất phải có của những chứng nhân của Đức Kitô.

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 11 tuần thứ 1 cầu cho
GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn.

Quý Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn đang ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa



THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

1. HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II:

Kính mời quý phụ huynh có con đang học Lớp Thêm Sức II vui lòng bớt chút thời giờ đến họp từ 1:15 PM – 2:45 PM Thứ Bảy ngày 11 tháng 11 tại Phòng F.

2. **HỘI THẢO CỦA PHỤ HUYNH:** Kính mời quý thầy cô GLV và các bậc phụ huynh có con đang học Trung Học vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự buổi hội thảo với Tiến Sĩ Tâm Lý Đông Xuyên với đề tài: "Gia Đình và Sự Trầm Cảm của Thanh Thiếu Niên" từ 6:30 PM – 9:00 PM vào Thứ Năm, 16 tháng 11 năm 2017 tại Hội Trường Giáo Xứ Thánh Barbara, Santa Ana.

❖ Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà www.cddmmtanaheim.org

 **LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI**

Thứ Ba 07-11-2017 Kinh nguyện 6:30PM
Thánh Lễ 7:00PM

Thứ Bảy 11-11-2017 Thánh Lễ 6:30PM

Dâng Cửa Lễ

Thứ Bảy 11/11/2017 Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu
Thứ Bảy 18/11/2017 Thiếu Nhi Thánh Thể

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước
\$23,417.00 và 33 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

ĐÔI GIỜ

Tối nay trước khi đi ngủ, xin quý vị vận đồng hồ ngược lại 1 giờ, để các chương trình sinh hoạt trong ngày mai Chúa Nhật 5-11-2017 được đúng giờ.

THÁNG 11- CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Trong tháng 11 Cha Quản Nhiệm sẽ dâng các Thánh Lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin quý ông bà anh chị em đến cuối nhà thờ trước mỗi thánh lễ thứ Bảy để viết tên các linh hồn vào sổ cầu nguyện. Sau đó cuốn sổ sẽ được đặt trên gian cung thánh trong các thánh lễ tháng 11 để cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Quyển sổ cầu nguyện sẽ được để phía sau nhà thờ vào trước các thánh lễ thứ Bảy trong tháng 10 đến cuối tháng 11 từ 6g - 6g25 chiều.

LỜI HAY Ý ĐẸP

Chúng ta phải cầu nguyện không mệt mỏi, vì phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào thành tựu vật chất hoặc những khoa học làm u mê lý trí. Nó cũng không tùy thuộc vào vũ khí và các ngành công nghiệp nhân loại, nhưng chỉ tùy thuộc vào một mình Chúa Giêsu.

(Thánh Frances Cabrini)
Bản Tin Cộng Đoàn



SINH HOẠT CURSILLO

"Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ.

Thân mời quý anh chị Cursillistas và các bạn muốn tìm hiểu Cursillo đến tham dự đông đủ để chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong tinh thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm."

De Colores. BDHLN Anaheim

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Giáo xứ St. Boniface & Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Chân thành cảm ơn Chị Chín, Anh Chị Xương cùng các quý vị đã lo các ẩm thực trong ngày nhậm chức của Cha Chánh Xứ

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2016-2017

ĐỢT THỨ 17: 28/10/2017:

ÔB Lê Trung Tài \$100
Tổng cộng 17 đợt: \$15,355.00

ĐỒI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín..... (714) 745-8821
Chị Thắm..... (714) 632-5786
Chị Quy..... (714) 530-1623
Chị Thục..... (714) 932-9688
Chị Hồng..... (714) 926-3400

